

Thai (Tailand)

คำถามอื่นๆ

โปรดตอบคำถามตามข้อความต่อไปนี้ เกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมอนุบาลของบุตรหลานของคุณ

โดยทำเครื่องหมายในช่องหนึ่งจากทั้งหมดหกช่องที่อยู่ถัดจากข้อความนั้น ซึ่ง 1 หมายถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และ 5 หมายถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” หรือตอบว่า “ไม่ทราบ” หากคุณไม่ทราบเกี่ยวกับข้อความนั้น

สรุปความคิดเห็น

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาลทั้งหมดมีความปลอดภัย

โดยรวมแล้ว ข้าพเจ้าพอใจกับโรงเรียนเตรียมอนุบาลของบุตรหลานของข้าพเจ้าแห่งนี้

ข้าพเจ้าสามารถแนะนำโรงเรียนเตรียมอนุบาลแห่งนี้คือได้

การพัฒนาและการเรียนรู้

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมทางการศึกษา (เอกสารประกอบการสอนและความพร้อม) ที่โรงเรียนเตรียมอนุบาลของบุตรหลานของข้าพเจ้าส่งเสริมการเล่น การพัฒนาและการเรียนรู้

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบุตรหลานของข้าพเจ้าได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาภาษาของพวกเขา (พัฒนาคำศัพท์และความสามารถของพวกเขาในการโยนเหตุการณ์ ถามคำถาม แสดงความคิดเห็นและมุมมอง รับฟัง และพัฒนาภาษาเขียนของพวกเขา)

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบุตรหลานของข้าพเจ้าได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ (จำนวน ปริมาณ ลำดับ การวัด เวลา)

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบุตรหลานของข้าพเจ้าได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ (ความสัมพันธ์ทางธรรมชาติระหว่างคน พืช และสัตว์)

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบุตรหลานของข้าพเจ้าได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์และการแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกัน (การเล่น ศิลปะ การเคลื่อนไหว ร้องเพลงและดนตรี การเต้นรำและการแสดง)

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าโรงเรียนเตรียมอนุบาลนี้ให้โอกาสบุตรหลานของข้าพเจ้าได้สัมผัสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมชนิดต่างๆ กับผู้ปฏิบัติงานทางวัฒนธรรมระดับมืออาชีพ (สถานรับเลี้ยงจัดการหรือพาไปชมโรงละคร กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและการเต้นรำ ทำงานกับห้องสมุดหรือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์)

ข้าพเจ้าเห็นว่าบุตรของข้าพเจ้าใช้อุปกรณ์/เครื่องมือดิจิทัลในการเรียนรู้

มาตรฐานและค่านิยม

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบุตรหลานของข้าพเจ้ารู้สึกปลอดภัยที่โรงเรียนเตรียมอนุบาล

ข้าพเจ้าเห็นว่าบุตรของข้าพเจ้าได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทักษะทางสังคม (พัฒนาความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ ความอดทน และการเห็นแก่ผู้อื่น)

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเด็ก ๆ ที่โรงเรียนเตรียมอนุบาลนี้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนา โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความทุพพลภาพ

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเตรียมอนุบาลปฏิบัติต่อบุตรหลานของข้าพเจ้าด้วยความเคารพ

มาตรฐานและค่านิยม ท่านรู้สึกว่าเป็นบุตรของท่านได้รับการเลือกปฏิบัติจากบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลหรือไม่ คำว่า การเลือกปฏิบัติ หมายความว่า

บุตรของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในทางใดทางหนึ่งจากบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากสาเหตุการเลือกปฏิบัติใด ๆ จากเจตจำนงอันได้แก่เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่ออื่น ความพิการ รสนิยมทางเพศและอายุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ต้องการตอบคำถาม

มาตรฐานและค่านิยม สาเหตุการเลือกปฏิบัติข้อใดที่ท่านรู้สึกว่าคุณหรือบุตรของท่านถูกเลือกปฏิบัติจากบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล

เพศ

อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ

เชื้อชาติ

ศาสนาและความเชื่อ

ความพิการ

รสนิยมทางเพศ

อายุ

ไม่ต้องการระบุ/ไม่ทราบ

คุณได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ต้องการตอบคำถาม

การประสานงานกับที่บ้านของเด็ก

พัฒนาการและการเรียนรู้ของบุตรหลานของข้าพเจ้าได้รับการบันทึกข้อมูลและยอมรับ

ข้าพเจ้ามีโอกาสในการเข้าร่วมและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ (ผ่านทางการประชุมเพื่อการพัฒนา การประชุมผู้ปกครองและการประชุมอื่นๆ)

ข้าพเจ้ารู้สึกได้รับการต้อนรับดีเมื่อข้าพเจ้าถามคำถามและแบ่งปันความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานรับเลี้ยง

ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและวิธีการทำงานของโรงเรียนเตรียมอนุบาล

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเตรียมอนุบาลปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความเคารพ

ข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้าสามารถสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลกับโรงเรียนอนุบาลของบุตรแบบง่าย ๆ ได้

ความร่วมมือกับที่บ้าน ท่านในฐานะผู้ปกครองเคยถูกเลือกปฏิบัติเมื่อมีการติดต่อกับโรงเรียนอนุบาลหรือไม่ คำว่า การเลือกปฏิบัติ หมายความว่า ท่านได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในทางใดทางหนึ่งจากบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากสาเหตุการเลือกปฏิบัติใด ๆ จากเจ็ดข้ออันได้แก่เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่ออื่น ความพิการ รสนิยมทางเพศและอายุ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ต้องตอบคำถาม

สาเหตุการเลือกปฏิบัติข้อใดที่ทำให้ท่านรู้สึกที่ท่านถูกเลือกปฏิบัติจากบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล

เพศ

อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ

เชื้อชาติ

ศาสนาและความเชื่อ

ความพิการ

รสนิยมทางเพศ

อายุ

ไม่ต้องกรระบุ/ไม่ทราบ

คุณได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ต้องตอบคำถาม

อาหาร การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

ข้าพเจ้าพอใจกับข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับอาหารที่เสิร์ฟที่โรงเรียนเตรียมอนุบาล

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าโรงเรียนเตรียมอนุบาลของบุตรหลานของข้าพเจ้าเสิร์ฟอาหารที่แตกต่างกัน และมีคุณค่าทางโภชนาการ

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบุตรหลานของข้าพเจ้าได้รับการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมที่แข็งแรง